



# สรุปมติย่อการประชุมคณะบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. ทูลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉลอง 100 ปี ราชวงศ์ วังชุก</p> <p>2. สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2552 เรื่อง “พื้นวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”</p> <p>3. สรุปประเด็นการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2551</p> <p>4. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงอาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติด 2 อันดับสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม 2551</p> <p>7. การนำเสนองบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553</p> <p>8. ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยฯ ได้สูญเสียบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จริโมภาส และ อาจารย์ดร.รณีย์ เกษสังข์ และนิสิต 1 รายจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์</p> <p>9. ประธานฯ มอบเลขานุการที่ประชุมคณะบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะมาติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ 12 เดือน ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์</p>	ที่ประชุมทราบ
2	วิทยาเขตกำแพงแสน	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตข้อเสนอโครงการจัดหาหอพักนิสิต ณ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทจาก TOR ที่กำหนด	อนุมัติ
3	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	การเปลี่ยนชื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าว เป็น ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว	ที่ประชุมทราบ
4	สถานพยาบาล มก.	ขออนุมัติโครงการทดลองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ และประธานฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า สถานพยาบาลอาจพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่อยู่หอพักในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือมาร่วมปฏิบัติงานในโครงการฯ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นิสิต ซึ่งนอกจากนิสิตจะมีรายได้แล้ว ยังช่วยให้สถานพยาบาลสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการทดแทนผู้ปฏิบัติงานบางส่วนที่อาจไม่สะดวกในการมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีช่วงเวลาให้บริการในลักษณะเดียวกัน เช่น สำนักหอสมุด สำนักบริการคอมพิวเตอร์ฯ สามารถนำหลักการนี้ไปดำเนินการได้

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
5	กองกิจการนิสิต	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปีการศึกษา 2551	อนุมัติ และมอบกองกลางประสานกับกองกิจการนิสิตเพื่อปรับปรุงแก้ไขวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยให้ระบุในลักษณะเป็นการสร้างความประทับใจหรือความผูกพันที่ผู้สำเร็จการศึกษามีต่อมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต หรือในส่วนของมหาวิทยาลัยมีบริการอื่นใดที่จะให้กับนิสิตภายหลังที่สำเร็จเป็นบัณฑิตแล้ว ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างความสนใจให้นิสิตมีความต้องการมาร่วมโครงการฯ มากยิ่งขึ้น	
6	คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มก. และคณะกรรมการดำเนินการ โครงการส่งเสริม-ความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน	ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2552 และ โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ	อนุมัติ	
7	คณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแห่งชาติ	ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2552		
8	คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา กีฬา มก. และสำนักการกีฬา	แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา กีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2555)	อนุมัติ และประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษานั้น ได้หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอให้มีการพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ ในอนาคตต่อไป	
9	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติปรับโครงสร้างสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	เห็นชอบการปรับโครงสร้างสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ปรับเปลี่ยนชื่อ “งานนโยบายและแผน” เป็น “งานแผนและประกันคุณภาพ” และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา โดยการปรับเปลี่ยนชื่องานดังกล่าวจะไม่มีภาระผูกพันกับการจัดสรรอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับเปลี่ยนชื่องานสอดคล้องและเป็นระบบเดียวกันในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ ประธานฯ จึงมอบกองแผนงานตรวจสอบการใช้ชื่องานในโครงสร้างของสำนักงานเลขานุการคณะต่าง ๆ เพื่อสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป	
		ขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาและกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการเปิดสอนหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์	อนุมัติ	
		การยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติใน โครงการ TAIST		
10	สถาบันค้นคว้าและพัฒนา ระบบนิเวศเกษตร	ขออนุมัติปรับโครงสร้างสถาบันค้นคว้าและพัฒนา ระบบนิเวศเกษตร	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11	สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนา ผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย 2. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเส้นใยธรรมชาติและพลังงานทดแทน 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม	อนุมัติ ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ทั้ง 3 ศูนย์ ดังกล่าวจะไม่มีภาระผูกพันกับการ จัดสรรอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยฯ
12	อธิการบดี	แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวม 12 คน	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
13	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)	1. เห็นชอบโครงการฯ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ และกำหนดอัตรา ค่าเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
		ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
14	คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา- ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ)	1. เห็นชอบโครงการฯ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ และกำหนดอัตรา ค่าเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
15	คณะเกษตร กำแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
16	คณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบบ 1.1 แบบ 1.2 และแบบ 2.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ และให้ความเห็นชอบ
17	คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	
18	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	
19	คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาพิจารณาขั้นตอนหรือหลักเกณฑ์ในการยื่นหลักสูตร ไปใช้ต่างวิทยาเขตหรือ ความซ้ำซ้อนของรายวิชา/หลักสูตร ให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติมากขึ้น
20	ศูนย์วิชาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 01999034 ศิลปวิจัย จำนวน 3(3-0) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ และให้ความเห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21	คณะวนศาสตร์	ขออนุมัติเปลี่ยนรหัสวิชา 305111 เป็น 01305311 ภายภาคและการพิสูจน์ไม้ จำนวน 3(2-3) หน่วยกิต เป็นวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ และเป็นวิชาบริการสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี เยื่อและกระดาษ	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ และให้ความเห็นชอบ
22	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 4) จำนวน 263 คน ประกอบด้วย คุญฎีบัณฑิต 2 คน, มหาบัณฑิต 7 คน และบัณฑิต 254 คน	
23	คณะกรรมการนโยบาย โครงการพิเศษของ มก.	ขออนุมัติกำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหาร โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
24	กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจอดรถของอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
25	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (ทุนต่างประเทศ)	
26	กองวิเทศสัมพันธ์	บันทึกการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับประเทศอิสราเอล	ที่ประชุมทราบ
27	คณะกรรมการบริหารกองทุน สวัสดิภาพบุคลากรฯ	รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri